



ประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล
ตำแหน่งหัวหน้ากองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ๖)

ตามประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล ตำแหน่งหัวหน้ากองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ๖) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๙๔ แห่งประกาศ ก.ท.จ.ตรัง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล ตำแหน่งหัวหน้ากองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ๖) เรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับรายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแนบท้าย ประกาศนี้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. เทศบาลจะแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเท่าที่มีตำแหน่งว่าง โดยผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่าจะได้รับการแต่งตั้งก่อนผู้ที่อยู่ในลำดับถัดไป ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ. ตรัง มีมติเห็นชอบและบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสอบคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการสอบคัดเลือกนี้เป็นอันยกเลิก และเทศบาลอื่นไม่สามารถขอใช้บัญชีสอบคัดเลือกนี้ได้

๒. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรายใดได้รับการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสอบคัดเลือกตามประกาศนี้ ถ้าผู้นั้นได้แจ้งขอสละสิทธิในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการสอบคัดเลือกให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ได้รับการสอบคัดเลือก

๓. ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ แต่อยู่ระหว่างหาหรือ ก.ท. จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นเมื่อได้รับแจ้งผลการตอบข้อหาหรือของ ก.ท. ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ. ตรัง มีมติเห็นชอบ

๔. การสอบคัดเลือกครั้งนี้ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้น หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน แม้จะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกแล้ว หรือ ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการสอบคัดเลือกไปแล้วก็ตาม เทศบาลจะรายงาน ก.ท.จ. ตรึงให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้นั้นกลับสู่ตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนด ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างแทน

ทั้งนี้ บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ให้ใช้ได้ ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศนี้ เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕



(นางพรพรรณ รัตนพุกษ์พันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล

ตำแหน่งหัวหน้ากองการศึกษา (นักบริหารงานทั่วไป ๖)
เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
แบบท้ายประกาศเทศบาลตำบลท่าข้าม ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

ได้ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ตำแหน่งที่สมัคร/ ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก	สังกัดเดิม	คะแนน			รวมคิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
				คะแนนสอบ ภาคความรู้ ความสามารถ ทั่วไป (ภาค ก)	คะแนนสอบ ภาคความรู้ ความสามารถ เฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง (ภาค ข)	คะแนนสอบ สัมภาษณ์ (ภาค ค)		
๑	๐๑	หัวหน้ากองการศึกษา (๐๗-๐๑๐๘-๐๐๑) นางสาวยศพิมล ชูเกียรติวงศ์กุล	เทศบาลนครตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง	๗๐	๘๙	๙๕.๖	๘๔.๘๗	